

เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สพด.มหาสารคาม สังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดิน ๕ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดยนายวิรัตน์แสง แก้วผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา นำโดยนายจักรวาล เหล่าไชย นายองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา จัดกิจกรรมโครงการ "รณรงค์ไถกลบตอซังและหว่านพืชปุ๋ยสด" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ณ บ้านโนนบ่อ หมู่ ๙ และบ้านกังกี่ หมู่ ๑๐ ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด

ผู้เข้าร่วมในงานครั้งนี้มีนายธวัช สุระบาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ผู้บังคับการตำรวจ สภ.เมืองเตา ข้าราชการและผู้ติดตามจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการจากองค์การบริหาร ส่วนตำบลเมืองเตาและเจ้าหน้าที่ หัวหน้าจากหน่วยงานสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ และ ๑ ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้มีดังนี้

นายพิสุทธิ์ ศาลากิจ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕  
นายอดุลย์ ศรีสุพรรณ ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ จากสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑  
นายอนุวัชร โปธินาม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น  
นายเกรียงไกร ไชยโพธิ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ  
นางนงนุช ศรีพุ่ม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์  
นายชูเกียรติ คำโสภา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร  
นายสุทธิดล วงษ์จันทน์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู  
นางปราณี สีหมั่นท์ ผอ.กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน  
นอกจากนี้ยังมีข้าราชการจากกรมพัฒนาที่ดินพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในงานเป็นจำนวนมาก

ก่อนเปิดพิธีมีการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองจากคณะนักเรียนโดยมี นายสุรเดช เตียวกุล รองอธิบดี กรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ประธานในพิธีเปิดงาน มอบนโยบายและ พบปะเกษตรกร หลังจากนั้นมอบถังหมัก พด. เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดแก่เกษตรกรครบถ้วนเสร็จสิ้น ประธานใน พิธี ผู้เข้าร่วมงานรณรงค์ฯ หว่านเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดและดำเนินการไถกลบตอซังพืช หลังเสร็จสิ้นพิธี ทุกอย่างท่านประธานเดินชมนิทรรศการภายในงาน อันได้แก่ การออกร้านจากกลุ่มสมุนไพรร้านน้ำอ้อม ม. ๖ การออกร้านผ้าทอ ผ้าไหมและงานฝีมือศิลปะจากกลุ่มแม่บ้านโนนบ่อ ม. ๙ บมจ.ฟินิคซ พัลฟ แอน เพเพอร์ SCG ออกบูธแจกกล้าไม้ยุคาลิปต์ส

นอกจากนี้ทางสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคามและทางบริหารส่วนตำบลเมืองเตายังอำนวยความสะดวก ในการจัดหาอาหารและน้ำดื่มให้กับผู้เข้าร่วมในงานได้รับประทานอีก

วัตถุประสงค์ของงาน เพื่อปลูกจิตสำนึก และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรู้จักประโยชน์ จากการใช้ไถกลบตอซัง เป็นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน วิธีการไถกลบตอซังที่ถูกต้อง การปรับปรุงบำรุงดิน โดยการหว่านปลูกพืชปุ๋ยสด และลดภาวะหมอกควันจากการเผาตอซัง ซึ่งเป็นการทำลายจุลินทรีย์/ สิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์ต่อพืช สูญเสียน้ำในดิน ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ ด้านการพัฒนาที่ดินร่วมกันระหว่างสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคามและสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ จ. ขอนแก่น ให้บริการวิเคราะห์ดินจากสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ จังหวัดขอนแก่น และแจกจ่ายเอกสาร วิชาการต่างๆ การแจกสารเร่ง พด.๑ พด.๒ พด.๗ น้ำหมักชีวภาพ และเมล็ดพันธุ์ปอเทือง มีเจ้าหน้าที่ฯ ประชาชน เกษตรกร เข้าร่วมงานกว่า ๑,๐๐๐ คน